

การมีส่วนร่วมในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครั้งที่ 1/2564

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย นายเจตย์ สະສະຣມย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 , นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา , นายเรวัฒน์ โมจรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านออนกลาง และนางสาวพรณี จันท์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กำหนดการประเมินครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2564



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
Chiangmai Primary Educational Service Area Office 1

จุดหมายข่าว

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 202/2564

ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
เพื่อพัฒนาการศึกษาในตำแหน่งรองผอ.
สถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564

นายเจตย์ สະສະຣມย์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็น
ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนายสินอาจ ลำพูน
พงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษาและนาย
เรวัฒน์ โมจรินทร์ ผอ.ร.ร.บ้านออนกลาง ผู้บริหาร
สถานศึกษา ร่วมกันประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในตำแหน่งรองผอ.
สถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ในช่วงบ่าย โดยมีผู้รับการ
ประเมินได้แก่ นางจิรัฐติกา กิรัตยารวิพล ณ โรงเรียน
บ้านหนองโค้ง อ.สันกำแพง

จัดทำโดย
กลุ่มบริหารงานบุคคล



วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 201/2564

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
เพื่อพัฒนาการศึกษาในตำแหน่งรองผอ.
สถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564

นายเจตย์ สະສະຣມຍ໌ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา และนายเรวัฒน์ โมจรินทร์ ผอ.ร.บ้านออนกลาง ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกันประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ในช่วงเช้า โดยมีผู้รับการประเมินได้แก่ นายนราวิชัย จันทร์อินทร์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกรกน้อย



จัดทำโดย
กลุ่มบริหารงานบุคคล



วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 198/2564

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในตำแหน่งรอง
ผอ.สถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564

นายเจตย์ สະສະຣມย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร การศึกษา และนายเรวัตน์ โมจรินทร์ ผอ.รร.บ้านออนกลาง ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกันประเมิน สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในตำแหน่งรองผอ. สถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ในช่วงบ่าย โดยมีผู้รับการประเมินได้แก่ นางสาวนพวรรณ สมบัติใหม่ ณ โรงเรียนคำ เทียงอนุสรณ์



จัดทำโดย
กลุ่มบริหารงานบุคคล



วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 197/2564



ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาในตำแหน่งรองผอ. สถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564

นายเจตย์ สะสมรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา และนายเรวัฒน์ โมจรินทร์ ผอ.รร.บ้านออนกลาง ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกันประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ในช่วงเช้า โดยมีผู้รับการประเมินได้แก่ นางสาวปัทมรัตน์ มาใหม่ ณ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนวันที่ 20 กรกฎาคม 2564



จัดทำโดย
กลุ่มบริหารงานบุคคล